

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. วิตประกัน “ไผ่ ดาวดิน” จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน
๒. จากเด็กมั่งสู่บัลลังก์ “ท่านเปา” วิริยะบัณฑิต ศิริระกุล จากหนังสือพิมพ์มติชน
๓. ศาลฎีกัดันดสีบพยานคดีฟ้องชาวเล จากหนังสือพิมพ์มติชน
๔. “ซูเปอร์ซาร์” ตี้อ! ไม่รับผิดชอบ กรมศุลกากรลากยาว รอฟ้อง ๕ ลอตพร้อมกัน จากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น


ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. วิกฤตการณ์ “ไผ่ ดาวดิน” จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน
 ๒. จากเด็กมั่งสู่บัลลังก์ “ท่านเปา” วิริยะบัณฑิต ศิริระกุล จากหนังสือพิมพ์มติชน
 ๓. ศาลฎีกัดนัดสืบพยานคดีฟ้องชาวเล จากหนังสือพิมพ์มติชน
 ๔. “ซูเปอร์ซารา” ดี! ไม่รับผิด กรมศุลกากรลากยาว รอฟ้อง ๕ ลอตพร้อมกัน จากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น
-

	MATCHON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source : เว็บไซต์		
Date : 23 ก.พ. 2568	Page : 35	No :

วัดประกัน 'ไฟ ดาวดิน'

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือ ส.ศิวรักษ์ ได้เดินทางมายังศาล จ.ขอนแก่น พร้อมนำเงินสดจำนวน 7 แสนบาท เพื่อเป็นหลักประกันขอประกันตัว นายจตุภัทร บุญภัทรักษา หรือ ไฟ ดาวดิน ผู้ต้องหาตามความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ใดๆก็ตาม ศาลพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ไม่นุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

MiC MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	มติชน		
Date :	23 ก.พ. 2560	Page :	9
		No:	60069874

จากเด็กมั่งสูลลังก์ ‘ท่านเปา’ ‘วิริยะ-บัณฑิต คีรีระกุล’

“ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร” เปรียบได้กับชีวิตของใครหลายคน จากวัยเยาว์สู่วัยทำงาน เกิดอุบัติเหตุ พลิกผัน หักเห ทุกข์ สุข เศร้า ระคนกันไป เช่นเดียวกับช่วงชีวิตของ **“เคียว”** เด็กชายชาวเขาเผ่าม้ง ที่ปัจจุบันนั่งบัลลังก์ในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำศาลแพ่ง

วิริยะ-บัณฑิต คีรีระกุล เป็นชื่อจริงของ **“ท่านเคียว”** ท่านเปาคนหนุ่มไฟแรงอายุ 32 ปี

วารสารศาลยุติธรรม บันทึกเส้นทางชีวิตของ **“ท่านเคียว”** ไว้ที่น่าสนใจ ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2528 ตรงกับวันวาเลนไทน์ เป็นชาวเขาเผ่าม้ง มีถิ่นพักอาศัยอยู่ที่บ้านมณีพฤษ์ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน หมู่บ้านดังกล่าวอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 100 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอถึง 80 กิโลเมตร และการเดินทางเป็นพื้นที่ขึ้นเขา ระยะทาง 40 กิโลเมตร

ชีวิตการศึกษาของ ด.ช.เคียว วันแรกที่ก้าวเข้ารั้วโรงเรียน เด็กชายตัวน้อยยังใส่ชุดม้งไปเรียนเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ ไม่มีแม่แต่รองเท้าที่จะสวมใส่ที่โรงเรียนมีคุณครูแค่คนเดียว ไม่มีไฟฟ้าใช้จะอ่านหนังสือแต่ละทีต้องจุดตะเกียงให้แสงสว่าง ครั้งนั้นในหมู่บ้านมีโทรทัศน์ที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์แค่เครื่องเดียวอยู่ที่บ้านพักครู ทุกๆ คนจะรวมไปดูที่นั่นกัน และที่นั่นเอง ด.ช.เคียวมีโอกาสดูละครจีนเรื่องเป่าปู้จิ้น และนับเป็นครั้งแรกที่ ด.ช.เคียวได้เห็นการพิจารณาและตัดสินคดี ตอนนั้น ด.ช.เคียวชื่นชอบของครักซ์จันเจา แมวหลวง มีวรยุทธ์สามารถเหาะเหินได้

ด.ช.เคียวเป็นลูกคนที่ 4 จากพี่น้อง 5 คน สมัยเด็กช่วยครอบครัวทำงานมาตลอด แม่ของเขาทำไร่ทำสวน จึงต้องช่วยแม่ทำไร่ทำสวนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ส่วนวันธรรมดากลับมาอยู่กับยายเนื่องจากต้องเรียนหนังสือ หากช่วงไหนมีพ่อค้ามาซื้อกะหล่ำปลีในหมู่บ้าน ด.ช.ตัวน้อยจะไปรับจ้างแบกกะหล่ำปลีหาเงินซื้อขนมกิน โดยวิถีเด็กม้งละแวกนั้นจะมีวัยเด็กคล้ายๆ กัน

ต่อมา ด.ช.เคียวได้รับโอกาสจากพระธรรมจาริก รูปหนึ่งเดินทางมาที่หมู่บ้าน บอกว่ามีโรงเรียนวัดที่ จ.ปทุมธานี สามารถส่งบุตรหลานเรียนฟรีได้ และขณะนั้นแม่ของเขามีภาระต้องส่งพี่ชายเรียน จึงได้ตัดสินใจส่ง ด.ช.เคียวเดินทางมาที่พระอาจารย์ด้วยเหตุนี้เขาจึงจำใจจากพ่อแม่เข้าศึกษาหาความรู้พร้อมกับเพื่อนในหมู่บ้านอีก 14 คน ไปบวชเรียนด้วยกัน ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างภาพ จ.ปทุมธานี ในระดับมัธยมต้นก่อนมาเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดปรังค์ จ.น่าน โดยระหว่างที่บวชเรียนตลอด 6 ปี ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาคะฟรีทั้งหมด ไม่ต้องรบกวนเงินที่บ้าน



เมื่อจบมัธยมศึกษาตอนปลาย “เคียว” ทราบว่ามีรุ่นพี่ในหมู่บ้านมาเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่กรุงเทพฯ จึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ พร้อมเพื่อนอีก 1 คน โดยขอเงินจากแม่ 2,000 บาท เป็นทุนหางานทำ เพื่อต่อยอดหาเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าชุดนักศึกษา

ชีวิตของ “เคียว” ในวัยหนุ่ม ต้องทำงานหาเงินศึกษาเล่าเรียนเองมาตลอด งานแรกสมัครเป็นรปภ. ต้องเสียค่าสมัคร 500 บาท แต่พอลงพื้นที่งาน ตำแหน่งกลับไม่ว่าง เลยไม่ได้ทำงาน แถมเงินที่เสียไปก็ไม่ได้คืน สุดท้ายจึงมาเป็นเด็กรับใช้ทั่วไปในออฟฟิศได้เงินเดือนละ 1,800 บาท และค่ากินข้าววันละ 50 บาท แต่ข้อดีคือสามารถพักอาศัยในสำนักงานได้

อย่างไรก็ดี แม่ “เคียว” จะได้งานทำแล้ว แต่เขายังต้องหนักใจกับค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะเงินที่แม่

ให้ติดตัวมาหมดลง เป็นอีกครั้งที่ “เคียว” ต้องรวบรวมเงินแม่ นำมารวมกับเงินเดือนมาลงทะเบียน คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ และระหว่างเรียนเพื่อนที่มาด้วยกันเดินทางกลับบ้านไปแต่งงาน ทำให้ “เคียว” ต้องใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ เพียงลำพัง

ชีวิตตามลำพังในเมืองหลวงของ “เคียว” ตอนช่วงลำบาก เขาทำงานที่เต็มเก็บเงินได้ 2 เดือนก็ได้งานใหม่เป็นพนักงานโรงแรมอบเชกาน่า แม่เงินดีขึ้นกว่าเดิม แต่ช่วงเวลาในการทำงานตั้งแต่เวลา 15.00-04.00 น. วันรุ่งขึ้น จัดว่าหนักหนาสาหัสทีเดียว และยังเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ทำให้บริหารจัดการเวลาไม่ได้ เหนื่อยจากการทำงานและไปเรียนไม่ไหว พอเทอม 2 จึงตัดสินใจเปลี่ยนงานอีกครั้ง ได้งานเป็นพนักงานเสิร์ฟในห้างแห่งหนึ่ง รับจ้างเป็นรายชั่วโมง ทำให้สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้น ประกอบกับกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นเงินสำรอง โดย “เคียว” พยายามใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด จะใช้เฉพาะยามจำเป็น เนื่องจากทราบดีว่าไม่ใช่เงินที่ให้ฟรี

และแม้ว่างานจะหนักสักแค่ไหน ด้วยความ

มานะ “เคียว” ก็สามารถเรียนจบปริญญาตรีใบแรก ในระยะเวลาเพียงแค่ 2 ปีครึ่ง พ่วงด้วยดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 2 จากนั้นเขาทำงานเป็นฝ่ายสินไหมบริษัทตัวแทนสายเดินเรือแห่งหนึ่ง มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหาย และมีบางกรณีที่เป็นคดีความขึ้นสู่ศาล “เคียว” จะต้องตรวจสอบก่อนเสนอผู้บริหาร โดยที่เขาไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเลย ทำให้ต้องอ่านสำนวนอย่างละเอียดหลายรอบ จุดนี้เองทำให้เขาได้สัมผัสบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีของศาล และรู้สึกน่าเลื่อมใส จึงชวนช่วยเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นปริญญาตรีใบที่ 2 โดยการโอนหน่วยกิตพื้นฐานทำให้ประหยัดเวลาเรียนได้ 1 ปี


“เคียว” ยังคงเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย เขาหาซื้อหนังสือมาอ่านเองหลังเลิกงานวันเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลย ใช้เวลาเรียน 2 ปีจึงสำเร็จการศึกษา ด้วยความตั้งใจศึกษา ไม่เที่ยวเตร่ หลีกเลียงอบายมุข โดยใช้หลักธรรมตามชื่อจริงคือ “วิริยะ”

ก่อนมาศึกษาต่อวิชากฎหมาย ที่เนติบัณฑิตยสภา การสอบจะไม่เหมือนตอนเรียนมหาวิทยาลัยอีกทั้งทำงานไม่มีเวลา ทำให้ “เคียว” ใช้เวลา 1 ปีครึ่งในการเรียน ก่อนจะมาสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาในครั้งแรกเขาสอบไม่ผ่าน แต่ไม่นานเขาก็ก้าวข้ามความท้อแท้ไปได้สำเร็จ เมื่อสอบติดผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 66

ชีวิตของ ด.ช.เคียว จนถึง ท่านเคียว จัดเป็นตัวอย่างการดำเนินชีวิต ด้วยคติด้านความเพียร

และหลังจากที่ “ท่านเคียว” ได้เป็นผู้พิพากษา เขายึดมั่นว่า ศาลยุติธรรมคือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน เป็นผู้ให้ความเป็นธรรม รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ยุติความขัดแย้งทั้งปวง เป็นสถาบันหลักในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาสังคม เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส พร้อมตั้งปณิธานจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ เป็นบรรพบุรุษการผู้ประเสริฐและเทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันตุลาการต่อไป

สุวัฒน์ ปัญจวงศ์

		Subject Heading :
Source :	มติชน (ตจว.)	
Date :	23 ก.พ. 2560	No: 60069606
	Page :	5

ศาลฎีกาเกิดนัดสืบพยานคดีฟ้องชาวเล

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่หน้าศาลจังหวัดภูเก็ต กลุ่มชาวเลราวไวยประมาณ 50 คน นั่งปักหลักให้กำลังใจ นายบัญชา หาดทรายทอง หนึ่งในชาวเลราวไวยเป็นจำเลยในคดีที่ 1648 ที่นางบุญศรี ตันติวัฒน์ลลภกับพวก 2 คน ทายาทของนายทัน มุกดี ผู้แจ้ง ส.ค.1 และต่อมามีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 8324 เนื้อที่ 12 ไร่ หมู่ 2 บ้านราวไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต ยื่นฟ้องบุกรุก

วันนี้เป็นการเข้าพบตามคำสั่งศาลจังหวัดภูเก็ตที่นัดสืบพยานฝ่ายจำเลย โดยมี นายพลีษฐ์ ถาวรล้ำเลิศ ทนายความ และ พ.ต.ท.ประวุฒิ วงศ์สินิล ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ และนายสนธิ แซ่ซั่ว ตัวแทนชาวเลร่วมให้การ ศาลใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสอบพยานทั้งช่วงเช้าและบ่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในคดีบุกรุกดังกล่าว เป็นอีก 1 คดี ที่นายบัญชา หาดทรายทอง ถูกฟ้องร้องและตกเป็นจำเลย หลังจากเมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ศาลจังหวัดภูเก็ตอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นไปแล้ว 1 คดี เป็นคดีที่โจทก์คนเดียวยื่นฟ้องขับไล่ (แพ่ง) มีการฟ้องร้อง จำเลย 4 คน ประกอบด้วย นายแฉ่ว หาดทรายทอง นายวรนนท์ หาดทรายทอง นายบัญชา หาดทรายทอง และนายนิรันดร์ หยั่งปาน ศาลพิพากษายกฟ้อง หลังพบว่าหลักฐานของโจทก์มีข้อพิรุธหลายอย่าง รวมถึงก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ศาลจังหวัดภูเก็ตได้พิพากษายกฟ้องในคดีที่นายจำเรียมุกดี ทายาทนายทัน มุกดี เจ้าของที่ดินตามโฉนดเลขที่ 8342 ฟ้องขับไล่ นายจรูญ หาดทรายทอง และนางแต้ว แซ่บุตร

Source :

ข่าวหุ้น

Date :

23 ก.พ. 2560

Page :

31

No :

‘ซูเปอร์ซารา’ดีอ! ไม่รับผิด

● กรมศุลกากรลากยาว รอฟ้อง 5 ลีอตพร้อมกัน

รถเมล์เอ็นจีวีลากยาวถึงสิ้นปี กรมศุลกากรยังไม่ฟ้อง รอ “ซูเปอร์ซารา” ตัวแทนของเบสท์ริทกรุป ตอบปฏิเสธไม่รับผิดกรณีนำเข้ารถเมล์ครบ 5 ลีอต 489 คันก่อน ด้านเบสท์ริทฟ้องผู้บริหารกรมศุลกากรรอด ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า ได้ทำหนังสือไปยังบริษัท ซูเปอร์ซารา จำกัด ตัวแทนของเบสท์ริทกรุป ผู้นำเข้ารถเมล์เอ็นจีวีว่าจะยอมรับกรณีนำเข้ารถเมล์เอ็นจีวี ว่าสำแดงประเทศแหล่งกำเนิดของสินค้าเป็นเท็จในลีอตแรกจำนวน 1 คันหรือไม่ ซึ่งทางบริษัทตอบมาว่าไม่ยอมรับและยังไม่มีการอุทธรณ์ในขณะนี้

อย่างไรก็ตามการนำเข้าโครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน แบ่งเป็น 5 ลีอต ดังนั้นกรมศุลกากรจึงต้องการให้ฟ้องในคราวเดียวกัน จึงต้องรอหนังสือตอบจากซูเปอร์ซาราทุกลีอตก่อน ถึงจะฟ้องดำเนินคดี ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาเป็นปี โดยขณะนี้กรมศุลกากรอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและพยาน กรณีของความฉ้อฉลในการนำเข้ารถเมล์เอ็นจีวีของบริษัท ซูเปอร์ซารา จำกัด ตัวแทนของเบสท์ริทกรุป ผู้ชนะประมูลโครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน ของชสมก.



ชัยยุทธ คำคุณ

โดยรถเมล์เอ็นจีวี ทั้ง 5 ลีอต ประกอบด้วย ลีอตแรกนำเข้ามา 1 คัน ลีอตสอง 99 คัน ลีอตที่สาม 146 คัน ลีอตที่สี่ จำนวน 145 คัน และนำเข้าลีอตที่ห้า จำนวน 98 คัน ซึ่งมีความผิดเดียวกัน เป็นรถเมล์เอ็นจีวีที่ไม่มีถิ่นกำเนิดในมาเลเซีย แต่เป็นการ

นำเข้ารถเมล์ทั้งคันจากประเทศจีน

ก่อนหน้านี้ นายเคนิสร์ ศรีวัชรประภา ประธานบริษัท เบสท์ริท กรุป ผู้ชนะประมูลรถเมล์เอ็นจีวี องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานกรมศุลกากร ขอให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้ว

นอกจากนี้ยังได้มีการดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลอาญาจังหวัดพัทธยา กับผู้ที่เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งหมด 7 คน ได้แก่ 1.นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร 2.นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร 3.นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 4.นายธีระชาติ อินทริง นักวิชาการศุลกากรชำนาญการศุลกากร 5.นายวิฑูรย์ อาจารย์ยุดดี นักวิชาการศุลกากรชำนาญการสังกัดฝ่ายสืบสวนและปราบปราม 6.นายยงยุทธ ทองสุข อธิบดีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ 7.นายปิติณัฐ ศรีธรา หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โดยการฟ้องร้องดังกล่าวศาลจะนัดไต่สวนวันที่ 24 เม.ย. 2560 นี้ ■